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๑.  ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลทักษิณ 

รัฐบาลของไทยในปจจุบันซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดนําความเปลี่ยนแปลง 
ตาง ๆ มาสูประเทศไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของหนวยงานราชการ ตั้งแต
การปรับโครงสรางสวนราชการ การปรับกระบวนการทํางาน การปรับตัวของขาราชการ ฯลฯ หลายคน
อาจเห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนสิ่งตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล แตหลายคนก็คงไมคอยยินดีที่จะยอมรับ 
ความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น การปรับเปลี่ยนตาง ๆ จะทําใหประเทศไทยของเราดีขึ้นไดหรือไมน้ัน เปนเรื่อง 
ของอนาคตที่ตองติดตามพิสูจนกันตอไป ไมมีสิ่งใดดีที่สุดสําหรับทุกยุคทุกสมัย ทุกสิ่งลวนตองปรับเปลี่ยน 
ไปใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมรอบตัว ดังเชนโลกและสังคมของเราในยุคนี้สมัยน้ีที่เปลี่ยนแปลงไป
เปนอยางมาก หากเราไมปรับเปลี่ยนตัวเราเอง ก็คงจะยืนยงอยูไมได  

ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมานี้ รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหขาราชการ
ของไทยมีศักยภาพและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
ของกระทรวง ทบวง กรม และกําหนดกรอบของการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับยุคสมัย ใน
ปจจุบันมี ๑๙ กระทรวงและ ๑ ทบวง มีการกําหนดโครงสรางการบริหารราชการในแตละหนวยงานใหมี
ความกระชับ รวดเร็ว และมีความคลองตัวยิ่งขึ้น ซ่ึงสงผลใหตองปฏิรูประบบขาราชการตามมาดวย   
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดตาง ๆ ที่จะประเมินผลการทํางานของขาราชการและหนวยงาน 
การปรับโครงสรางคาตอบแทน การปฏิบัติงานโดยยึดความคุมคาหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนตน  

ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ ไปแลว คงเหลือ
เพียงกระทรวงกลาโหมที่ตองปรับเปนแหงสุดทาย ความจริงรัฐบาลใหเวลาแกกระทรวงกลาโหม และ
กองทัพ ตาง ๆ ในการพิจารณาปรับโครงสรางมานานกวา ๓ ป ผูเขียนเองเคยไดยินไดฟงวามีการพิจารณา 
เพ่ือปรับโครงสรางกองทัพไทยใหเหมาะสมขึ้น แตระยะหลัง ๆ กลับเงียบไปเสียเฉย ๆ มาถึงวันน้ี รัฐบาล
สั่งการเปนนโยบายวา ภายในกันยายน ๒๕๔๗ รัฐบาลจะผลักดันใหออกพระราชบัญญัติปรับโครงสราง
กระทรวงกลาโหม จึงใหกระทรวงกลาโหมเรงพิจารณาปรับโครงสรางใหเสร็จสิ้นภายในปน้ี และเทาที่ไดยิน 
ไดฟงมา กระทรวงกลาโหมไดสั่งการใหหนวยราชการตาง ๆ ในกํากับ กําหนดโครงสรางใหมเสนอตอ 
กระทรวงกลาโหมภายในตนเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ น้ี   โดยกระทรวงกลาโหมกําหนดวัตถุประสงคของการ 
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การปรับโครงสรางหนวยราชการไว ๓ ประการคือ 
- ลดความซ้ําซอนของหนวยงาน  โดยจัดกลุมงานที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันไวดวยกัน 
- ประหยัดงบประมาณ 
- ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
จากนโยบายดังกลาว ทําใหกระทรวงกลาโหมตองแบงกลุมงานใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดย     

ยึดหลัก ๓ ประการดังกลาวขางตน ซ่ึงขณะที่กําลังเขียนบทความนี้ หนวยตาง ๆ กําลังรวมถกแถลงเพื่อ
พิจารณาปรับโครงสรางกันอยางหนัก เพ่ือนําเสนอใหทันตามกําหนดเวลา ในขั้นตนนี้ทราบวาจะเรง
พิจารณา โครงสรางของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมใหเสร็จกอน บังเอิญผูเขียนไดรับเกียรติใหไปรวม
สัมมนาเร่ืองการปรับโครงสรางของกลุมงานวิจัย ซ่ึงมีแนวคิดที่จะรวมหนวยงานวิจัยของแตละเหลาทัพ
เขาดวยกัน และก็ลองคิดไปวาเปนไปไดหรือไม ที่การปรับโครงสรางของกลุมดานการศึกษานั้น
กระทรวงกลาโหมจะรวมหนวยศึกษาบางหนวยเขาดวยกัน เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายเรือ      โรงเรียนนายเรืออากาศ รวมกันเปนโรงเรียนรวมเหลา และรวมโรงเรียน เสนาธิการทั้ง
สามเหลาทัพเขาดวยกัน เปนตน   

๒.  ความเปนไปไดของการรวมโรงเรียนเหลาทั้งสามเหลา 
อยาเพิ่งคิดวา “เปนไปไมได” เพราะรัฐบาลในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ น้ี อะไรก็เปนไปได เพราะ      

ที่ผานมา กระทรวงทั้ง ๑๙ กระทรวงนั้น ก็ถูกผาตัดและจัดโครงสรางใหมเรียบรอยแลวโดยรัฐบาลไมตอง
ถามความเห็นหรือความสมัครใจของหนวยเดิม สําหรับกระทรวงกลาโหมนั้น รัฐบาลใหโอกาสพิจารณา
ผาตัดตัวเองกอน แลวนําเสนอรัฐบาลไปพิจารณา (รัฐบาลอาจมีโครงสรางที่ไดเตรียมไวแลว) นับเปน
โอกาสทองของเราที่จะนําบทบาทของตนมาทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุคสมัยและนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการปรับโครงสรางกระทรวงกลาโหมใหกระทัดรัด และยังคงดํารง
สมรรถนะในการปองกันประเทศได โดยใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ถึงวาระน้ี หากไมคิดเปลี่ยน
ตนเอง ก็คงตองถูกเปลี่ยนโดยคนอ่ืนอยางแนนอน แมกระนั้น ก็ยังมีหลายคนที่ไมตระหนักถึงขอจํากัด
และภัยคุกคามใกล ๆ ตัวยังคงยืนกรานวา “ทุกวันน้ีก็ดีอยูแลว ไมตองการใหใครมาปรับเปลี่ยน
อะไรของตนหรือหนวยของตน”  

หากการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงกลาโหมเปนไปตามแนวทางที่กลาวไวขางตน 
น้ันก็หมายความวา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ อาจ   
ถูกนําไปจัดไวในกลุมเดียวกันหรือนําไปรวมกันเปนโรงเรียนรวมเหลา ซ่ึงผูเขียนก็คิดวา อาจเปนเชนนั้น 
จริง เพราะเม่ือลองพิจารณาในสิ่งที่จะกลาวตอไปน้ีแลว ก็พอจะเห็นความเปนไปไดของแนวทางดังกลาว 
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๒.๑ นโยบายของรัฐบาล ตองการปรับโครงสรางของหนวยงานราชการใหมีขนาดเล็ก  ยืดหยุน
ได มีสายการบังคับบัญชาสั้นไมซํ้าซอน และรวมหนวยที่มีภารกิจใกลเคียงกันไวดวยกัน หากพิจารณาดู
นโยบายหรือแนวทางที่รัฐบาลกําหนดดังกลาว จะเห็นวา กระทรวงกลาโหมก็คงตองปรับตัวใหเปนไปตาม
แนวทางนั้นดวย แมวาจะปฏิเสธแนวทางดังกลาวก็คงทัดทานไมไหว หรืออาจจะถูกผาโดยรัฐบาลเอง      
ไมตองฟงขอเสนอของกองทัพ ในจังหวะเวลานี้ ทางที่ดีที่สุดคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความเปนไป
ของยุทธศาสตรชาติ โดยเสนอแนวทางที่เราเจ็บตัวนอยที่สุดและทําใหรัฐบาลพอใจ ยอมตัดนิ้วเราเองดีกวา
ใหเขามาตัดแขน หากมองในแงดีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อาจทําใหกองทัพไทยมีสมรรถนะ   
สูงขึ้น มีการบริหารงานที่เปยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได  

๒.๒ ผูใหญระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสวนใหญเห็นดวยกับการรวมการ จากการพูดคุย
กับผูใหญในกระทรวงกลาโหมและนักวิชาการของกองทัพ ก็พอจะเห็นทัศนคติของทานเหลานั้นในเรื่อง
การรวมหนวยศึกษา (ที่มีลักษณะเดียวกัน) ของกระทรวงกลาโหมเขาดวยกัน นอกจากนี้หากใครเปน   
นักอานวารสารตาง ๆ ของหนวยงานในกระทรวงกลาโหม จะสังเกตเห็นวามักมีบทความหรือบทวิจารณ
ในลักษณะที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาของกองทัพใหอยูในรูปแบบรวมการมากขึ้น เชน การรวมการ
วิทยาลัยการทัพ การรวมการโรงเรียนเสนาธิการ การรวมการโรงเรียนนายรอยฯ โรงเรียนนายเรือ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนตน หากเราคิดวา ผูที่จะเปนกุญแจสําคัญในการปรับโครงสรางของ  
กระทรวงกลาโหมก็คือผูใหญหรือผูรูในกระทรวงกลาโหม การรวมการของสถานศึกษาก็เปนเรื่องที่เปน   
ไปไดเชนกัน  

๒.๓ แนวทางการปรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเหลาตาง ๆ ที่ผานมาทําใหการศึกษา 
ของโรงเรียนเหลาแตละแหงมีความแตกตางกันมาก กลาวคือ เม่ือปรับการศึกษาเปนหลักสูตรปริญญาตรี 
๔ ป แตละโรงเรียนก็ตองปรับเน้ือหาของหลักสูตรใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน ๔ ป ซ่ึงทําให
การบรรจุวิชาชีพเฉพาะดานของเหลาทัพตาง ๆ ลดนอยลงไปดวย สําหรับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และโรงเรียนนายเรืออากาศ น้ัน คงไมมีปญหาอะไร เพราะไมมีวิชาชีพเฉพาะดานของแตละเหลาทัพบรรจุ
ไวมากนัก (เนนฝกศึกษาเมื่อจบการศึกษาหลักสูตร ๔ ปแลว)  ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนนายเรือเดิมก็มี
การบรรจุวิชาชีพทหารเรือไวตลอดทั้งหลักสูตรก็ตองปรับวิชาชีพทหารเรือบางสวนไปศึกษาตอในชวง
การศึกษาตอเน่ืองหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ๔ ป เม่ือเปนเชนน้ี หลักสูตร ๔ ปของแตละเหลาทัพก็มี
ความแตกตางหรือความหลากหลายทางวิชาชีพนอยลง หากนํามารวมกันทั้ง ๓ แหงก็ไมนาจะกระทบตอ
การศึกษาของแตละเหลาทัพ เพราะสามารถจัดใหศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะวิชาชีพทหารเรือหลังจากจบ
การศึกษาหลักสูตร ๔ ปแลว  

๒.๔ การศึกษาตอวิชาชีพเฉพาะดานของแตละเหลาทัพ สามารถดําเนินการไดหลังจาก     
จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป แมกองทัพเรือจะยืนยันวา การฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือตอง
ใชเวลานาน หรือตองเร่ิมตั้งแตชั้นปที่  ๑  น้ัน  ก็จะลดน้ําหนักความสําคัญลงไป เพราะหลักสูตรใหมหรือ 
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หลักสูตร ๔ ปในปจจุบันนี้ วิชาชีพทหารเรือก็มีจํานวนนอยลง คงเหลือแตวิชาการเรือ เดินเรือ และ   
วิชาการอาวุธยุทธวิธีบางสวน สําหรับวิชาในสาขาอื่น ๆ แทบจะกลาวไดเลยวาหลักสูตรของแตละ       
โรงเรียนในปจจุบันไมมีอะไรแตกตางกันมากนัก แลวเหตุใดจึงตองลงทุนในเรื่องเดียวกันทั้ง ๓ แหง    
เชน สาขาวิศวกรรมศาสตรดานตาง ๆ สาขาการบริหาร ฯลฯ สวนการฝกวิชาชีพเฉพาะเหลาทัพยังคง
สามารถจัดการฝกศึกษาซึ่งเปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของแตละเหลาทัพ ตอเน่ืองจากหลักสูตร ๔ ปได 
เชน โรงเรียนนายเรืออาจจะมีไวเพ่ือฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือโดยเฉพาะ โดยรับชวงตอจากโรงเรียนรวม
เหลา เปนตน 

๒.๕ โรงเรียนนายรอยฯสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนรวมเหลาไดทันที 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายครบครัน แตกอนโรงเรียนนายรอยฯ รับ    
นักเรียนไดปละประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน แตปจจุบันเหลือเพียงปละประมาณ ๑๕๐ คน อาคารสถานที่     
ก็เหลือใช จึงมีผูใหญบางทานเสนอแนวความคิดที่จะเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขามาศึกษาในหลักสูตร     
ภาควิชาการ ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แตเม่ือจบการศึกษาไมตองรับราชการทหาร แนวคิด
น้ีก็ไมเสียหายอะไร แตการนําไปใชจริงคงตองคิดหนักและหาทางแกปญหาตาง ๆ อีกมาก และหากจะ  
นําแนวคิดในการรวมโรงเรียนเหลาทั้งสาม (หรือรวมโรงเรียนนายรอยตํารวจดวย) เขาดวยกัน สามารถ
ใชสถานที่ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดในทันทีไมตองลงทุนเพ่ิมเติมอีกมากนัก หากผูเขียน
เปนผูตัดสินใจและตองถูกจํากัดดวยงบประมาณ คงตองเลือกหนทางนี้ 

๒.๖ กระทรวงกลาโหมอาจตองการสรางสถาบันบัณฑิตศึกษาดานการทหาร (ระดับ
ปริญญาโท) ซ่ึงมีแนวโนมวาจะเปนจริง เพราะไดพูดกันเกี่ยวกับเรื่องน้ีมานานแลว ทุกคนตางเห็นดวย
กับการสรางสถาบันบัณฑิตศึกษาไมวาจะแยกตามเหลาทัพหรือรวมกัน หากจะทําจริงก็คงตองเปน
สถาบันบัณฑิตศึกษาที่ศึกษารวมกันแตปญหาอยูที่การลงทุนกอสรางอาคารสถาบัน เร่ืองนี้จะเก่ียวกับ
การรวมโรงเรียนเหลาทั้งสามโดยทางออม น้ันคือหากเกิดโรงเรียนรวมเหลาของกองทัพไทยจริงทุกคนก็
จะมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนรวมเหลาถึง ๔ ปกอนแยกยายกันไปแตละเหลา โรงเรียนเตรียมทหารจึง
หมดความจําเปน เพราะจะไมมีเหตุผลใดมาอางวาโรงเรียนเตรียมทหารมีไวเพ่ือปลูกฝงความสามัคคี
ระหวางเหลาทัพอีกตอไป หากยุบเลิกโรงเรียนเตรียมทหาร นําสถานที่น้ันแปลงเปนสถาบันบัณฑิตศึกษา
ไดทันที และยังอยูใกลกันกับโรงเรียนรวมเหลา (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) อีกดวย การใช
ทรัพยากรตาง ๆ ก็จะสะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๒.๗ นานาอารยประเทศใชวิธีน้ีกันมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณนอยหรือมี     
กองทัพขนาดเล็ก เชน สิงคโปร ญ่ีปุน ออสเตรเลีย เยอรมัน เปนตน ขอดีของรูปแบบการศึกษาแบบรวม
การคือประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรอยางคุมคาทั้งบุคลากรและเครื่องมือตาง ๆ อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงความสามัคคีของหมูเหลาได ขอเสียก็คืออาจจะไมสามารถใหการฝกศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะทาง
สําหรับแตละเหลาทัพไดอยางเต็มที่ เพราะการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเน้ือหาคอนขางมาก   
โดยเฉพาะการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร  คงใหการฝกอบรมในวิชาชีพเฉพาะทาง 
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ไดเพียงบางสวน ซ่ึงปญหานี้ก็พอจะแกไขไดโดยการไปเนนการฝกศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางกันในชวง
การศึกษาตอเน่ืองของแตละเหลาทัพไดตอไป  

ยังมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีกที่พอจะยกมาสนับสนุนความเปนไปไดของการรวมโรงเรียนเหลาเขาดวยกัน 
แตปจจัยที่เห็นวามีนํ้าหนักมากที่สุดก็คือนโยบายของรัฐบาล หากเอาจริงเอาจังกับการปรับโครงสราง
หนวยใหมีความกระทัดรัด ลดความซ้ําซอน เพ่ิมประสิทธิภาพ ฯลฯ การรวมโรงเรียนเหลาก็เขาทางของ
รัฐบาลทันที หากเรามองในแงดี โดยไมคิดตอตานการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสภาวะแวดลอมในปจจุบัน 
จะเห็นไดวา ความจริงรวมกันไดก็ดี ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของการรบรวมทั้งสามเหลาทัพที่เปนปญหา
กันมานานจะเกิดผลเปนรูปธรรมงายขึ้น แมวาการเตรียมบุคลากรขั้นตนเพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพจะตองมอบใหเปนหนาที่ของกลาโหม ไมใชหนาที่ของแตละเหลาทัพ แตก็ยังไดชื่อวาเปน
นายทหารของกองทัพไทย แตละเหลาทัพเพียงแตรับบุคลากรที่เปนบัณฑิตจากโรงเรียนรวมเหลามา
เสริมสรางความรูและประสบการณดานวิชาชีพเฉพาะทางของแตละเหลาทัพ ใหพรอมจะปฏิบัติงานใน
กองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

๓.  ทางเลือกในการปรับตัวของโรงเรียนนายเรือ 
หากสมมุติฐานของผูเขียนในเรื่องการรวมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 

และโรงเรียนนายเรืออากาศเปนจริง โรงเรียนนายเรือก็ตองเร่ิมคิดที่จะหาหนทางรองรบัตอไป การหาหนทาง 
รองรับน้ันมิใชการตอตานความเปลี่ยนแปลงหรือฝนกระแส ตอนนี้กระแสการปฏิรูปสวนราชการของรัฐบาล 
กําลังแรง หากเราเอาเรือเขาไปขวางก็คงตองลมเปนแน ดังที่ไดกลาวมาแลวในชวงตนวา ถารัฐบาลเอา
จริงเอาจังในเรื่องน้ี ถึง แมเราไมเห็นดวยหรือไมคิดปรับเปลี่ยนตัวเอง ฝายรัฐบาลก็จะชวยเปลี่ยน
ใหอยางแนนอน เราจะตองเตรียมตัวเพ่ือเสนอหนทางที่ไมสวนกระแสและรักษาจุดมุงของเราไวใหได
มากที่สุด 

การรักษาจุดมุงของกองทัพเรือ (กรณีที่จะตองรวมโรงเรียนเหลา) น้ัน มิไดหมายถึงการคงสภาพ
ปจจุบัน (คือแยกโรงเรียนแตละเหลาเหมือนในปจจุบัน) แตหมายถึงการหาหนทางที่จะทําใหกองทัพเรือ
ไดบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอจากโรงเรียนรวมเหลา ซ่ึงก็ตองพิจารณากลไกและระบบการศึกษาของ
โรงเรียนรวมเหลา และปรับแตงใหเปนไปตามที่เราตองการใหมากที่สุด แลวจึงนําบุคลากรที่จบการศึกษา
หลักสูตร ๔ ป (จากโรงเรียนรวมเหลา) มาฝกศึกษาเพิ่มเติมในวิชาชีพทหารเรือโดยกองทัพเรือตอไป 

อยางไรก็ตาม คนในกองทัพเรือหลายฝายคงไมเห็นดวยกับการรวมเปนโรงเรียนรวมเหลา แตหาก 
ตองรวมกันจริง ๆ คงตองตอบคําถามในประเด็นตาง ๆ และหาทางออกกันตอไป ตอนนี้สมมุติวาผูเขียน
เปนเจาหนาที่ในคณะทํางานปรับโครงสรางหนวยศึกษาของกระทรวงกลาโหม และตองตอบคําถามของ   
กองทัพเรือ ลองมาดูกันวาจะมีคําอธิบายอยางไรบาง  
 
 



ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒                                                                                           เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๖ 

             ๖๑             
 

๓.๑ การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนรวมเหลาจะทําอยางไร จะ
เปนหนาที่รับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมหรือไม มีอะไรเปนหลักประกันวาเราจะไดบุคลากรที่ดีมี     
คุณภาพมาเปนนายทหารเรือในอนาคต  

ตอบวา เรื่องน้ีคงไมตองกังวลนัก เพราะสมัยกอนเม่ือประมาณป พ.ศ.๒๕๒๖ ก็เคยทํากัน
มาแลวในชวงที่รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) เขาศึกษาในโรงเรียนรวมเหลา คือสอบรวมกัน
ดวยขอสอบเหมือนกันแตใหผูสมัครเลือกไวกอนวาถาสอบไดจะเปนนักเรียนของเหลาใด หรือหากแตละ
เหลาจะรับสมัครและคัดเลือกเองแลวสงเขาไปศึกษาในโรงเรียนรวมเหลาก็เปนแนวทางที่ดี สําหรับ
ผูเขียนนั้น    คิดวาวิธีหลังนาจะเหมาะสม 

๓.๒ การฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือทําอยางไร เพราะทหารเรือไมเหมือนทหารบกหรือทหารอากาศ 
ทหารเรือตองใชวิทยาการตาง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะวิชาชีพดานการเดินเรือ และตองให    
นักเรียนนายเรือมีประสบการณทางเรือ มีความคงทนตอสภาพความเปนอยูและการปฏิบัติภารกิจในเรือ 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองเร่ิมตั้งแตชวงตนของการศึกษา หากนําโรงเรียนนายเรือไปรวมเปนโรงเรียนรวมเหลา ก็
จะไมสามารถสรางสมวิทยาการและประสบการณเหลานั้นได  

ตอบวา ความตองการของกองทัพเรือก็คือ การไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ หรือ    
นายทหารสัญญาบัตรที่ มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจตางๆของกองทัพเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากผลผลิตที่ไดเปนไปตามที่คาดหวังแลว จะไปสรางมาจากที่ไหนหรือโดยใครก็
ไมใชปญหาสําคัญที่จะตองคิดกันมาก ในกรณีที่ตองนําหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปของโรงเรียนนายเรือไป
รวมกันไวที่โรงเรียนรวมเหลา ก็คงตองปลอยไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลง การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทหารเรือ  ก็ตองเนนเฉพาะทฤษฎีและหลักการที่จําเปน เชน การเดินเรือ เปนตน สําหรับเรื่องการฝกฝน
ทักษะและประสบการณในทะเลนั้น คงตองใชชวงเวลาปลายภาคการศึกษานํานักเรียนนายเรือมาฝกภาค
ทะเลหรือฝกภาคในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงก็คงไมแตกตางกันกับการดําเนินการในปจจุบันนัก หลังจากจบการศึกษา
หลักสูตร ๔ ปแลว  จึงนําบัณฑิตที่จบการศึกษา มาฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือตอเนื่อง
อีก ๑-๒ ป เพ่ือสรางนายทหารเรือที่มีคุณลักษณะตามที่เราตองการตอไป กลาวโดยสรุปคือ     โรงเรียน
นายเรือตองปรับเปลี่ยนบทบาทเปนโรงเรียนทําการนายทหารเรือน่ันเอง (รูปแบบการศึกษานี้ก็คือ
รูปแบบของประเทศญี่ปุน) 

๓.๓ การรวมการจะประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือ ในเมื่อนักเรียนก็  
ไมไดลดจํานวนลง ความจําเปนเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งครูอาจารยคงเทาเดิมหรืออาจมากขึ้น 
บุคลากรมาจากเหลาตาง ๆ จะทําใหคุณภาพของบัณฑิตดีขึ้นจริงหรือ การบริหารงานก็อาจดอยประสิทธิภาพ 
เพราะนักเรียนในสวนของกองทัพเรือคงไมไดรับการเอาใจใสหรือไดรับการฝกอบรมตามที่เราตองการ 

ตอบวา จริงอยูจํานวนนักเรียน ครูอาจารย หองเรียน หองทดลอง หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ  ก็คงไมไดลดลงจาก  ๓ เหลือ  ๑ แตก็เชื่อไดเลยวา  คงไมตองเตรียม  ๓ สวนอยางทุกวันนี้  เชน  
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กรณีการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา ครูอาจารยของทั้งสามเหลาทัพ คงไมไดลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๓ 
แตก็คงลดลงใหเหลือ ๒ ใน ๓ ได หองทดลองและเครื่องมือตาง ๆ ก็คงไมตองเตรียมไวถึง ๓ หอง หรือ 
๓ ชุด เปนตน สําหรับการบริหารการศึกษานั้น เปนเรื่องที่นอกเหนือจากระบบการศึกษา หากขาราชการ
ทุกคนไมติดยึดกับความเปนตัวตน ก็จะชวยแกปญหานี้ได แตหากยังติดยึดอยูกับสิ่งเหลานี้ ไมวาจะอยูที่
ใดก็ยอมสรางปญหาไปทุกที่ ตอนนี้เราคงบอกไมไดวา เม่ือเปนโรงเรียนรวมเหลาแลวจะตองสําเร็จ
สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด แตสิ่งสําคัญคือ เราควรตองสรางและพัฒนาใหดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับความตั้งใจของผูบริหารและครูอาจารยทุกคน ไมใชระบบการศึกษา  

๓.๔ แบบนี้ก็ดีแลวไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง กองทัพเรือซ่ึงเปนผูใชพอใจแบบน้ี ทําไม   
ตองมากาวกายกันหรือเปลี ่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะอยางยิ ่งโรงเรียนนายเรือเปนสถาบันที่  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ ใหกอตั้งขึ้น จะมาทําลายเสีย    
ในยุคนี้หรือ  

ตอบวา โรงเรียนนายเรือมิไดถูกยุบเลิกแตอยางใด หากมีการรวมหลักสูตร ๔ ปไปไวที่         
โรงเรียนรวมเหลา โรงเรียนนายเรือก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการใหการศึกษาและฝกอบรมวชิาชพีทหารเรอื 
แกบัณฑิตที่รับชวงตอมาจากโรงเรียนรวมเหลา  และจะสามารถฝกศึกษาไดอยางเต็มที่กวาปจจุบันเสีย
ดวยซ้ําไป เพราะจะเปนการฝกศึกษาเฉพาะวิชาการและวิชาชีพที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจในกองทัพเรือ 
ซึ่งก็เหมือนกับการศึกษาของโรงเรียนนายเรือในอดีตนั่นเอง ดังนั้น ไมตองตระหนกหรือเกรงไปวา 
โรงเรียนนายเรือจะถูกยุบเลิก แตโรงเรียนนายเรือจะกลับไปสูบทบาทที่แทจริงของการสรางนายทหารเรือ    
ที่สําคัญอยายึดม่ันถือม่ันมากนัก เพราะความพอใจของกองทัพเรือเพียงอยางเดียวนั้นไมมีนํ้าหนัก
พอที่จะทัดทานกระแสความเปลี่ยนแปลงได ตอนนี้เราคงตองคิดกันระดับกองทัพไทย มิใชกองทัพใด
กองทัพหน่ึง หนาที่ของพวกเราคือ คิดในสิ่งที่จะเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพในการปองกันประเทศของ
กองทัพไทยกันดีกวา 

๓.๕ มีรูปแบบหรือทางเลือกอ่ืนๆ อีกหรือไม เชน การศึกษารวมเฉพาะปแรก หรือสองปแรก 
การรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือเลยจะ    
ไมดีกวาหรือ 

ตอบวา แนวคิดอ่ืน ๆ ก็มีบาง แตคงเปนรูปแบบที่ซับซอน ยากแกการควบคุม หรือการรับบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยมาฝกอบรมวิชาชีพทหารเรือก็ไมเลวนัก แตหากตองการใหบุคลากรทั้งสามเหลาทัพ    
มีความคุนเคยกัน และสามารถประสานงานกันอยางสามัคคี ก็คงตองอาศัยการใชชีวิตรวมกันในสถานศึกษา 
เดียวกัน กองทัพเรืออาจรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วไปมาเพิ่มเติมในชวงการฝกศึกษาวิชาชีพทหารเรือ 
ของโรงเรียนนายเรือได แตคงตองใชเวลาศึกษามากกวานี้  

ความจริงแลว คงมีปญหาหรือคําถามมากกวานี้ แตผูเขียนขอกลาวเพียงนี้กอน และตองขอออกตัว 
ไวอีกครั้งวา ผูเขียนยังไมไดบอกวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการรวมโรงเรียนเหลา  เพียงแตถาสมมุติ
วา 
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หากเปนเชนนั้นจริง เราจะตองคิดหรือเตรียมตัวอยางไร เรื่องน้ีอาจเปนเรื่องที่ไมมีโอกาสเปนไปไดเลย 
หรืออาจเปนจริงในอนาคตอันใกลน้ีก็ได ตองติดตามดูความเปนไปอยางใกลชิดตอไป 

๔.  คิดใหมทําใหม 
ระยะนี้ไมวากองทัพเรือหรือกองทัพอ่ืน ๆ คงกําลังสาละวนอยูกับการพิจารณาปรับโครงสราง

กองทัพตามนโยบายของรัฐบาล และไมวากองทัพไหน ๆ ก็คงไมอยากเฉือนเนื้อของตัวเอง แตผูใหญใน
กระทรวงกลาโหมก็ไดเปรยเตือนออกมาบางแลววา “วิธีการท่ีคิดวาดีที่สุดและเคยใชไดผลในอดีต
น้ัน มิไดหมายความวาจะใชไดผลในยุคน้ีสมัยนี้เสมอไป ขอใหพวกเรายอมรับความจริงกันเถอะ
วา เราทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพจริงหรือไม ตอนนี้กองทัพไทยของเราก็เหมือนผูปวยที่มี
โรคเรื้อรังรอการผาตัดอยู และหากตองแกไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ก็คงตองยอมเจ็บ
กันบาง เพื่ออนุชนรุนหลังและเพื่อประเทศชาติ” ผูเขียนเองเม่ือไดยินไดฟงดังน้ีแลวก็พอจะเขาใจและ
ทําใจไดวา โลกนี้เปนอนิจจัง ทุกสิ่งทุกอยางยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมโลก ขอเพียง
เราไมยึดม่ันถือม่ันใน “อัตตา” และ “อัตรา” จะทําอะไร ๆ ก็คงจะงายขึ้นกวาที่เปนอยูทุกวันน้ี 

 
 
 
 
 


